

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Thái Hòa

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Thái Hòa về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; tiến độ thực hiện rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới; tình hình quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn xã. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Phú Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; trưởng, phó các phòng, đơn vị cấp huyện; các đồng chí trong Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ xã; cán bộ, công chức và trưởng các thôn xã Thái Hòa.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các cơ sở giặt, tái chế bao bì, các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn xã; nghe lãnh đạo xã Thái Hòa báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; tiến độ thực hiện rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tình hình quản lý tài nguyên, môi trường và những kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Thái Hòa là xã nằm phía Nam của huyện, là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, với diện tích tự nhiên 1.687,91 ha, địa hình, thổ nhưỡng, tài nguyên đa dạng, khí hậu thuận lợi, có hệ thống sông Nhôm, sông Nổ Hèn chảy qua, ... tạo điều kiện cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và phát triển tiêu thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến, làng nghề; dân số đông với hơn 8514 nhân khẩu; nền văn hóa đặc sắc, đa dạng; là nơi giao thoa của nhiều tuyến đường giao thông quan trọng (Quốc lộ 47C, Tỉnh lộ 506 chạy qua địa bàn xã, kết nối giao thông của huyện Triệu Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn, Cảng hàng không Thọ Xuân, các huyện Nông Cống, Thọ Xuân). Cán bộ và Nhân dân xã Thái Hòa có truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết. Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh và huyện, xã Thái Hòa đã có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội của xã đã có sự phát triển, tình hình chính trị, an ninh trật tự ổn định, đặc biệt năm 2016, xã Thái Hòa đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Thái Hòa đã đạt được trong thời gian vừa qua.

I. Trong chín tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bất lợi của đại dịch Covid-19 và dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. Song, với sự nỗ lực, cố gắng vươn lên, năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Thái Hòa, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 của Thái Hòa đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là:

- Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: mặc dù 9 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhiều địa phương trong tỉnh phải áp dụng các biện pháp giãn cách theo các Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó có huyện Nông Công giáp ranh với Triệu Sơn, cách xã Thái Hòa không xa). Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã đã chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện nên đã kiểm soát tốt, không có F0 trên địa bàn.

- Về phát triển kinh tế - xã hội: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng đầu năm ước đạt 59.7 tỉ đồng (bằng 68,2% kế hoạch) là mức tăng khá trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; sản lượng lương thực có hạt bình quân năm, ước đạt 4 062 tấn (bằng 108,3% kế hoạch); đã quy hoạch tập trung được hơn 50 ha sản xuất lúa Viet Gap; là một trong hai xã của huyện có sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh (Si rô bổ dưỡng sâm báo triso và Viên nang sâm báo triso), nâng tổng số toàn huyện đến nay có 6 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

- Đã hoàn thành công tác bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dự án Khu dân cư thôn Thái Bình, với tổng diện tích quy hoạch 7.327 m², trong đó, đất ở 3.766,5 m².

- Tình hình chính trị, an ninh trật tự ổn định; chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 của xã Thái Hòa vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: công tác xây dựng kế hoạch gieo trồng, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp chưa quyết liệt, nhất là lịch gieo cấy vụ Mùa; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản chưa thực sự hiệu quả, tình trạng khai thác đất san lấp trái phép vẫn còn diễn ra, các vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai qua các thời kỳ chưa được xử lý, như: việc giao đất ở không đúng thẩm quyền sau ngày 01/7/2004, việc cho thuê, cho thâu đất nông nghiệp không đúng quy định của pháp Luật đất đai năm 2013 (vi phạm về thời gian cho thuê, hình thức cho thuê, ...), tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp còn diễn ra; công tác bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế, đặc biệt là tại các cơ sở giặt, tái chế bao bì, các trang trại chăn nuôi lợn trên địa xã, ...; công tác Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 chậm so với kế hoạch, đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới.

II. Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong 3 tháng cuối năm, xã Thái Hòa cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống dịch; triển khai thực hiện thật tốt phương châm “hai chống, ba xây”. Phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống dịch; đặc biệt, phải đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc “người dân là trung tâm, là chủ thể”. Phòng, chống dịch vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

2. Về công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, dịch bệnh: thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai cụ thể, phù hợp với tình hình và điều kiện địa phương, nhất là phương án di dời, sơ tán dân sống gần 2 bên bờ sông Nhôm (đoạn qua xã Thái Hòa), đặc biệt, địa phương phải chủ động phương tiện, trang thiết bị và nhân lực theo phương châm “bốn tại chỗ” để xử lý khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, trọng tâm là dịch tả lợn Châu phi, dịch cúm gia cầm, không để tái phát và lây lan trên địa bàn xã. Tăng cường tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trong những tháng cuối năm, nhất là an toàn cháy nổ, an toàn lao động tại các cơ sở giặt, tái chế bao bì.

3. Tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công tác thu hoạch lúa vụ Mùa, để kịp thời có quỹ đất sản xuất vụ Đông. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao (thời gian thuận lợi để thực hiện việc tích tụ, tập trung đất đai từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm); chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi cây trồng trong thời gian từ nay đến khi gieo cấy vụ Chiêm xuân 2022, trọng tâm là việc rà soát, xác định cụ thể diện tích các loại cây trồng kém hiệu quả để chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị cao hơn, như: cây dược liệu, cây ăn quả, rau chất lượng cao, ...

4. Tuyên truyền, định hướng phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn, công nghệ cao, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; đẩy mạnh phát triển các

trang trại chăn nuôi gà tập trung, áp dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn 4A; đồng thời, chú trọng phát triển các chuỗi liên kết trong chăn nuôi.

5. Đẩy mạnh phát triển tiêu thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến và phát triển làng nghề trên địa bàn xã. Trước mắt, để giải quyết việc làm cho người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một bộ phận lao động nghỉ việc ở các cơ sở thu gom, tái chế bao bì dừng hoạt động do gây ảnh hưởng môi trường, UBND xã tăng cường tuyên truyền để người lao động biết, đăng ký làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất giấy da, may mặc đang có nhu cầu tuyển dụng, như: Công ty TNHH Dream F Vina xã Đồng Lợi; Công ty TNHH Giấy Venus Việt Nam II xã Đồng Tiến, ...

6. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác GPMB, hoàn thành hạ tầng các mặt bằng quy hoạch để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, đảm bảo thực hiện theo đúng cam kết. Trước mắt, trong tháng 10 năm 2021, tập trung tổ chức đấu giá đất đối với dự án Khu dân cư thôn Thái Bình, để tạo nguồn thu, góp phần đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

7. Tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, cụ thể:

- Giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thái Hòa trực tiếp chỉ đạo các Chủ trang trại đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định; trước mắt, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại trang trại của ông Lê Bá Đức, của ông Lê Bá Thủy theo đúng chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, của Huyện ủy và UBND huyện; báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện trước ngày 30/10/2021 (qua phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 bản; phòng Nông nghiệp và PTNT: 01 bản).

- Giao đồng chí Chủ tịch UBND xã Thái Hòa trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

+ Chỉ đạo tháo dỡ 02 xưởng bao bì đang hoạt động không đúng quy định trong phạm vi đóng cửa mở của Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV; hoàn thành việc tháo dỡ xong trước ngày 15/10/2021.

+ Rà soát, tổng hợp các cơ sở giặt, tái chế bao bì đang hoạt động trên đất thổ cư của các hộ gia đình, trong đó xác định cụ thể các cơ sở đảm bảo điều kiện để tiếp tục hoạt động, các cơ sở không đảm bảo điều kiện tạm dừng hoạt động; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 10/10/2021 (qua phòng Tài nguyên và Môi trường).

+ Tổ chức ký cam kết với Trưởng thôn và các hộ đang sử dụng đất lâm nghiệp, để thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 10/10/2021 (qua phòng Tài nguyên và Môi trường).

- Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Thái Hòa trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

+ Rà soát, tổng hợp các cơ sở giặt, tái chế bao bì đang hoạt động trên đất nông nghiệp, trong đó xác định cụ thể các cơ sở đảm bảo điều kiện để tiếp tục hoạt động, các cơ sở không đảm bảo điều kiện tạm dừng hoạt động, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 10/10/2021 (qua phòng Tài nguyên và Môi trường).

+ Rà soát, tổng hợp các trường hợp được giao đất ở không đúng thẩm quyền sau ngày 01/7/2004; các trường hợp được UBND xã Thái Hòa, các thôn cho thuê, cho thầu đất không đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 30/10/2021 (qua phòng Tài nguyên và Môi trường).

+ Tập trung rà soát, chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại văn bản số 4874/UBND-TNMT ngày 30/8/2021, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 15/10/2021 (qua phòng Tài nguyên và Môi trường).

- Giao UBND xã Thái Hòa chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện và các đơn vị liên quan tổ chức ghi hình hiện trạng các cơ sở giặt, tái chế bao bì, các trang trại, các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, ...; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 10/10/2021 (qua phòng Tài nguyên và Môi trường).

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2025.

8. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 5360/KH-UBND ngày 25/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện về giải tỏa các vi phạm trong sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã rà soát, đánh giá thực trạng các tuyến đường và tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, cao điểm thực hiện từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021 và tiếp tục duy trì định kỳ vào thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần. Khảo sát, lựa chọn ít nhất 01 tuyến đường, 01 thôn để xây dựng điểm mô hình “Tuyến đường mẫu” (là tuyến đường trồng hoa, đặt chậu hoa, có bờ rào xanh), hoặc ít nhất 5 hộ đạt tiêu chuẩn “Nhà sạch - vườn đẹp”, sau đó tiếp tục nhân ra diện rộng; vận động Nhân dân đặt thùng đựng rác thải tại hộ gia đình.

9. Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, yêu cầu xã Thái Hòa tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, đặc biệt là các tiêu chí về giao thông, môi trường, ...; đồng thời, hoàn thành việc Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 trước ngày 15/10/2021.

Tổ chức phát thanh, tuyên truyền văn bản số 5421/UBND-HĐTĐKT ngày 29/9/2021 của UBND huyện phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, để mọi người dân chung sức, đồng lòng xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

III. Đề xuất, kiến nghị của xã Thái Hòa

1. Về đề nghị xử lý một số vi phạm trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện và các đơn vị liên quan hướng dẫn xã Thái Hòa thực hiện việc rà soát, phân loại, báo cáo UBND huyện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về đề nghị UBND huyện phê duyệt bổ sung vào gói hạ tầng mặt bằng Khu dân cư thôn Thái Bình, mục làm vỉa hè, trồng cây xanh dọc 52 lô đất (30 lô đất trong mặt bằng đang thi công hạ tầng và 22 lô đất đã đấu giá năm 2020) và trục đường đi vào chùa Lê Động. Đồng ý chủ trương, giao phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan hướng dẫn xã Thái Hòa hoàn thành hồ sơ, đề xuất cụ thể, báo cáo UBND huyện theo quy định.

3. Về đề nghị UBND huyện phê duyệt phương án và hỗ trợ một phần kinh phí để xã cải tạo, nâng cấp thảm nhựa tuyến đường liên xã đi qua các thôn Thái Lai, Thái Yên, Thái Phong và Thái Nhân, xã Thái Hòa đến thị trấn Nưa. Đồng ý chủ trương, giao phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan hướng dẫn xã Thái Hòa hoàn thành hồ sơ, thủ tục báo cáo UBND huyện theo quy định. Trước mắt, để phục vụ thẩm định huyện nông thôn mới trong quý IV/2021, giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan khảo sát để thực hiện việc trám vá các ổ gà và những nơi bong tróc, đảm bảo phục vụ công tác thẩm định huyện nông thôn mới.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Thái Hòa, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để xã Thái Hòa, các phòng, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thái Hòa;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế